

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ
“BỆNH VIỆN AN TOÀN - PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP”

Phối hợp thực hiện: Sở Y tế Thanh Hóa

Thời gian: Xuất bản 11/2020

I. SỰ CẦN THIẾT

Từ cuối tháng 12/2019, bệnh viêm phổi do vi rút corona chủng mới gây ra (Covid-19) đã xuất hiện và lây lan tới hầu hết các nước ở mọi châu lục trên thế giới và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Tính đến cuối tháng 10/2020, trên thế giới đã có khoảng 46 triệu ca mắc và khoảng 1,2 triệu người tử vong do Covid-19. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới không chế được số lượng người nhiễm bệnh và trường hợp tử vong do Covid-19 thấp nhất thế giới.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn và khống chế dịch bệnh. Nhưng chính bệnh viện cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh cao nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện không chỉ đối phó với dịch bệnh Covid-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh ho gà, bệnh bạch hầu, bệnh do não mô cầu... Chính vì vậy, các bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đối phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn trước mắt và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác về mặt lâu dài, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Trong bối cảnh đó, bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” được xây dựng và ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm. Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, các bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

II. MỤC TIÊU

- Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng.

- Định hướng giúp các bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.
- Hướng dẫn các bệnh viện triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị tham gia chuyên đề “Bệnh viện An toàn” gửi tài liệu theo 2 nhóm nội dung như sau:

1. Nhóm tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1.1. Xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các Tổ công tác của bệnh viện. Chuẩn bị chi tiết kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện, các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh khi có công bố dịch.

1.2. Công tác đào tạo và tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc đã được các bệnh viện quan tâm triển khai kịp thời.

1.3. Quản lý an toàn người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. (Bao gồm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại khu vực tập trung đông người, các biện pháp sàng lọc, phân luồng bệnh nhân và vệ sinh bệnh viện)

2. Ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị về nội dung, quy trình thực hiện đánh giá và những vấn đề liên quan đến bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đề nghị các bệnh viện đóng góp ý kiến thông qua hoạt động tuyên truyền trên Tạp chí Bệnh viện. Qua đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung cũng như phương pháp đánh giá, góp phần tăng cường ý nghĩa thực tiễn của hoạt động này.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề chuyên đề “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” có nội dung thiết thực, phong phú và đạt hiệu quả tuyên truyền cao, kính đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp cung cấp tài liệu và giới thiệu các đơn vị bệnh viện tham gia nội dung tuyên truyền trên Tạp chí Bệnh viện.

Dự toán chi tiết một phần kinh phí hỗ trợ cho việc sản xuất nội dung, in ấn, xuất bản, phát hành chuyên đề “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” trên Tạp chí Bệnh viện, cụ thể như sau:

STT	Sản phẩm	Số lượng	Đơn vị nhuận bút	Hệ số	Thành tiền (vnd)	Ghi chú
1	Ảnh	01	149,000	10	1,490,000	- Căn cứ Nghị định 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. - Bài viết bao gồm 1.200 chữ + hình ảnh . (Tương đương 02 trang A4)
2	Bài luận: Ngành Y tế Thanh Hóa - Xây dựng BV an toàn phòng, chống dịch Covid - 19	01	149,000	20	2,980,000	
3	Kỹ thuật, thiết kế	01 kỳ đăng	1,000,000		1,000,000	
4	Tổng chi phí xuất bản				5,470,000	

(Bảng chữ: Năm triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng. Chưa bao gồm VAT)

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “*Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp*” xuất bản tháng 11/2020. BBT Tạp chí Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị để chuyên đề diễn ra theo đúng dự kiến và thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ: BBT Tạp chí Bệnh viện

Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 02462 942 836 / DD: 098 419 08 68 (Mr. Đăng)

Mail: Banbientapcbv@gmail.com